

พลิกกระแส 'จีนบุกไทย' เป็นโอกาส
คบค้า-ฝึกภาษา-ทำธุรกิจ

> 15



พลิกกระแส 'จีนบุก' เป็นโอกาส คบค้า-ฝึกภาษา-ทำธุรกิจ

● **ชวลีพร อร่ามบุตร**

qualitylife4444@gmail.com

ปัจจุบัน "ทุนจีน" ในประเทศไทยไม่ใช่เพียงเฉพาะด้านธุรกิจ อย่างการค้าการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น แม้แต่แวดวงสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน หรือบางแห่งก็ร่วมทุนกับนักธุรกิจจีนเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เรียกได้ว่านักศึกษาจีน นักธุรกิจจีน เข้ามามีบทบาทในความอยู่รอดของอุดมศึกษาไทยมากขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ ● เช่นที่มหาวิทยาลัยเกริก ที่มี **หวัง ฉางหมิง กับบริษัทหมิงจิงอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น** เข้ามามีหุ้นบริษัทเกริก อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ที่บริหาร มหาวิทยาลัยเกริกอยู่ 70% ที่อยู่ในความสนใจว่าจะดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์และบุคลากรภายในหรือไม่ รวมทั้งเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมารองรับนักศึกษาจีนที่หลั่งไหลเข้ามาเรียนต่อในประเทศอย่างไร

ก่อนหน้านี้บริษัทเกริก สุวรรณิและบุตร จำกัด ได้แจ้งงบการเงินปี 2559 บริษัทขาดทุนสะสม 167,872.23 บาท ขณะที่ปี 2560 บริษัทขาดทุนสะสม 172,872.23 บาท เป็นเหตุให้มีการเปิดให้กลุ่มทุนจากจีนเข้ามาถือหุ้น

ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีให้สัมภาษณ์ว่า "เราต้องขาย ไม่ขายเราก็ตายไปไม่รอด เพราะไม่มีสภาพคล่อง ที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาลดลงจากเดิมที่มี 3,000 คน เหลือ 2,000 คน ทำให้มหาวิทยาลัยประสบปัญหาด้านการดำเนินการ

เขาเชื่อว่าการที่กลุ่มทุนจีนเข้ามาร่วมทุนจะทำให้มหาวิทยาลัย "รอด" เพราะในกลุ่มทุนที่เข้ามาเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการแนะนำ จัดหานักศึกษาจีนมาเรียนต่อในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันก็หานักศึกษาจีนมาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ต่อไปจะแนะนำนักศึกษาเหล่านั้นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกแทน



จับตลาดใหญ่เชื่อเป็นโอกาส

ศ.นพ.กระแสอธิบายว่า**จีนเป็นตลาดใหญ่** แต่ละปีมีนักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประมาณ 9 ล้านคน แต่มหาวิทยาลัยของจีนทั้งรัฐและเอกชนรองรับได้ประมาณ 6 ล้านคน เหลืออีก 3 ล้านคนจึงถือว่าเป็นโอกาสของไทย การที่มหาวิทยาลัยเกริกเปิดให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาร่วมทุนจะเป็นการดึงนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยไทยมากขึ้น

"คิดง่ายๆ ถ้านักศึกษาจีนที่เหลืออีก 3 ล้านมาเรียนที่ประเทศไทยแค่ 1 แสนคน ก็ถือว่ามากโขแล้ว หลายคนแสดงความกังวลว่าจีนจะขูดไทยมียอกให้มองในมุมกลับว่าเราจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาไทย ประเทศไทยอย่างไร สถาบันการศึกษาควรจะต้องปรับตัวให้ทันการปรับเปลี่ยนแปลงของจีนที่ไม่ได้มาแค่ประเทศไทยที่ไหนๆ ทั่วโลกตอนนี้ก็มีแต่คนเงินเต็มไปหมด เราควรจะคิดกันว่าเราจะใช้โอกาสจากนักศึกษาจีนที่มาเรียนใน

สถาบันการศึกษาของไทยได้อย่างไร น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เป็นห่วงแต่ไม่ได้มีวิธีการรับมือ" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอริก ตั้งข้อสังเกต

ขณะนี้ มีนักศึกษาจากจีนมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรมประมาณ 200 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเอริกได้ปรับหลักสูตรคณะนานาชาติ สอนเป็นภาษาจีนและอังกฤษระดับปริญญาตรี-เอก จำนวน 11 หลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่จะมาเรียนพร้อมจัดหอพักไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าในอนาคตจะนักศึกษาจีนมาเรียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

ขณะที่ ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจีนมาเรียน

กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่เปิดรับนักศึกษาต่างประเทศมานาน



อยากให้มองเป็นโอกาส ทั้งเป็นโอกาสของนักศึกษาไทยได้คบหาเพื่อนคนจีน ฝึกภาษาจีน นักศึกษาจีนจะขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาไทยกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศไทย จบแล้ว ประมาณ 80% จะทำงานในประเทศไทย เพราะส่วนใหญ่เด็กจะมีธุรกิจส่วนตัว และเขาจะทำธุรกิจของตนเองตั้งแต่ตอนเรียน ต้องปรับตัวทั้งเชิงรับและเชิงรุก ถ้าเป็นไปได้ ลองหันมาคบค้ากับเขาอย่างรู้เท่าทัน เพื่อการเรียนรู้ธุรกิจไปด้วยกัน ขออย่าว่าทั้งคนไทย นักธุรกิจไทย คนไทยต้องรู้เท่าทันเงินในยุคนี้นี้

มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว

การจับสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นนานาชาติ

ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ก็นสมัย

จัดการเรียน นักศึกษาไทยรู้ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร ทำธุรกิจ และรู้ฐานข้อมูล

ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฉลาด

มองเป็นโอกาส ได้คบค้า ฝึกภาษาจีน แร่งหลักให้กระตือรือร้น

3,000 คน ถือว่ามากที่สุดที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (China-ASEAN International College (CAIC) เปิดมา 10 กว่าปีแล้วปัจจุบันเปิดสอน 9 หลักสูตร มีหอพักของมหาวิทยาลัย 7 แห่งที่รองรับเฉพาะนักศึกษา ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจที่ลูกมาเรียน ทำให้ยอดนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียง

เปิดตามองจีนให้เข้าใจ

ดาริกา กล่าวว่า นักศึกษาจีนมาเรียนที่ประเทศไทย จบแล้วยังทำงานที่เมืองไทย จะแย่งงานหรือไม่ คงไม่ใช่ เพราะบริษัทที่รับคนจีนไปทำงานก็ต้องการทักษะภาษาคนจีน ซึ่งเป็นคนละตลาดกับนักศึกษาไทยอยู่แล้ว เราควรมองหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รู้เขารู้เรา จะได้เพิ่มโอกาสในการไปทำธุรกิจที่จีน หรือทำธุรกิจกับคนจีน

"ถึงวันนี้เราจะต้องเปิดตาและมองให้เข้าใจมากขึ้น คนไทยควรจะต้องรู้จักคนจีนคิดอย่างไร รวมถึงเรื่องราวการทำการค้า วัฒนธรรม

และเทคโนโลยีต่างๆ ของจีน ซึ่งหากรู้สิ่งเหล่านี้แล้วจะเข้าใจความเป็นเงินมากขึ้น ทำให้การค้าขายราบรื่นเหมือนรู้เขารู้เรา ราบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" ดาริกา กล่าว

ฝึกภาษา-หาโอกาสเรียนรู้

รศ.อัครศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

เรียนจีนประโยชน์ของชาติ

ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีแนวคิดว่าความร่วมมือกับจีนอย่างมีเป้าหมาย ต้องการเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสู่ทางในการทำธุรกิจหรือโอกาสในการประกอบอาชีพ ผศ.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รักษาคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าว ว่าจริงๆแล้ว มันถึงจุดที่เลิกกลัวได้แล้ว เราควรเปลี่ยนความกลัวของเราเป็นความพยายามทำความเข้าใจ ตั้งตัวเองดี ๆ ว่าจุดยืนจุดแข็งของเราคืออะไร และจะร่วมมือกับเขาอย่างไรในอนาคต เราเรียนจีนโดยที่มีจุดยืนคือประโยชน์ของชาติต่างหาก